



## ชาติไทย ชาติมดแดง

ชาติไทยเราเป็นชาติมีศาสนานะ มีเหตุมีผล มีหลักมีเกณฑ์ มีการเก็บการรักษา ไม่ใช่เรื่องสุรุษสุร่าย อันนั้นเรื่องโจรเรื่องมาร เรื่องภัยเรื่องเวร เรื่องมหาภัยที่จะมาทำลายชาติไทยของเรา การเก็บ การรักษา การระมัดระวัง การต่อต้านในสิ่งไม่ดีทั้งหลาย เป็นเรื่องของชาติไทยทั้งชาติ ให้พากันคิดให้ถึงใจทุกคน ให้ใหญ่เต็มตัวทุกคน ในการที่จะรักษาสมบัติของชาติเรา พร้อมกับชีวิตของชาติไทยเรา อย่างนั้นถึงถูกต้อง อย่าไปทิ้งให้คนนั้นคนนี้ ไม่ถูก แบบไม่เอาไหน นั้นจนแน่ๆ ชาติไทย ถ้าเป็นอย่างนั้นจนแน่ๆ ให้เอาเหมือนอย่างมดแดงอยู่ในรังมัน นั่นซิ เอา ไปทดลองก็ได้เดี๋ยวนี้.. มดแดง ถ้าเราอยากเห็นฤทธิ์ของมดแดง อยู่รังไหนก็ตาม... มดแดง เอามือจ่อเข้าไปลองดูซิ

เราเคยทำมาแล้วนะนี้ ไม่ได้มาพูดเฉยๆ ไปหยอกเล่น ทดลองมันเป็นยังไง เอามือไปจ่อๆ โอ๊ย มันอยู่ตามรัง คือ รังขารัง ตัวส่วนใหญ่เขาอยู่ในรัง เขามีผู้รักษาการณ์ เข้าใจไหม ตำรวจทหารเขาอยู่รอบรังของเขาเป็นห่างๆ ตัวนั้นอยู่นั้นๆ นี่เขารักษารังเขา สมบัติใหญ่หลวงเขาอยู่ในรัง เราเอามือจ่อเข้าไปนี่ ตัวนั้นวิ่งมาปั๊บ วิ่งมาหามือเราจะถอยหนีไม่มีนะ พอเราจ่อเข้าไปนี่ ตัวนั้นวิ่งเข้ามาปั๊บ จ่อเข้าไปตัวนี้ตัวนี้วิ่งมาปั๊บ แล้วพอเราจ่อไว้อย่างนี้ เราไม่เคลื่อน แล้วเขาจะมาต่อตัวเอง ต่อตัวขึ้นมานะ ตัวนี้ขึ้นมา ตัวนั้นขึ้นตัวนี้ๆ จะขึ้นเอากับเรา จะพัดกับนิ้วมือเรา เข้าใจไหม นั่นเห็นไหมมดแดง มาตัวเดียวยังไม่แล้วมาขึ้นหัวกันนะ ขึ้นหัวตัวนี้ๆ ต่อกันขึ้น จะขึ้นพัดเรา เข้าใจไหม เราเอามือจ่อ โอ๊ย ภูทำเล่นเฉยๆ สุเอาจริงเอาจังนะ

ทีนี้เราทำได้ทำอีกริธีนะ เราไปจ่อรังมัน แล้วก็ไปแตะๆ รังมันนะ โถ แดกฮือ ทีนี้แตกออกมาหมดเลยนะในรัง เต็มไปหมดเลย นั่นเห็นไหม เขาต่อสู้อู๊ เขาไม่ถอยนะ ทีนี้รู้มเลยนะ รุมเรา ภูทำเล่นเฉยๆ แหละ







ตายแล้ว ว่างั้นนะ อย่าตีตออย่าตี้น สั่งลูกน้องแล้วเงียบ

พอดีเจ้าของตาข่ายเขาก็มา รีบสั่งกันไว้ คือ ถ้าดีนอย่างนี้แล้ว ออกไม่ได้ ต้องเป็นเจ้าของเขาเปิดถึงจะออกได้ เข้าใจไหม เพราะ ต่างตัวต่างที่จะหาออกช่องนั้นช่องนี้ มันออกไม่ได้แล้ว ถ้าออกก็ออกหมด เขาเปิดนี้มันก็ออกหมด ถ้าตายก็ตายหมด อย่างนกกระจาบพวกแรก นั้นตายหมด นกกระจาบพวกสองนี้ หัวหน้าสั่งไว้เลยทีเดียวนะ ให้ตายคนละแบบ ทั้งๆ ที่ไม่ตายนะ นกกระจาบ ให้ทำตัวเป็น นกตายคนละแบบๆ เต็มอยู่ในนี้ เมื่อนายพรานเขามาแล้ว ให้ฟัง หัวหน้าที่จะให้สัญญาณ แนะนำบอกไว้อีกด้วยนะ ทีนี้เจ้าของตาข่ายก็มา อื้อ... นกเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้ ตะโกนขึ้น ตาข่ายก็ไม่เห็นรุนแรง อะไรนัก ทำไมมันตายได้ยังไง ดูซินะ มันตายคว่ำ ตายหงาย ตายอยู่ ทุกแห่ง ตัวไหนอยู่ที่ไหน เหมือนตายมาตั้งกับตั้งกลับ

เขาก็เลิกตาข่ายขึ้นละซิ ก็มันตายหมดแล้วจะไประวังอะไรใช้ไหม มันตายคนละแบบๆ นี่เห็นไหม พระโพธิสัตว์ท่านสั่งกันสอนกัน ทีนี้ พอได้จังหวะแล้ว โพธิสัตว์คอยจ้องดูอยู่นี้ หัวหน้า พอได้จังหวะแล้วก็ขึ้นสัญญาณว่า ไปได้ เท่านั้นละ พรึบไปหมดเลย ใอันนั้นเลยตายแทน บักห่านั้นเลยตายแทน เข้าใจไหม มันไม่ได้สะแตกนกกระจาบละซิ มันโง่กว่านกกระจาบ เข้าใจไหม มันเลยตายแทน แล้วผ่านไปเรียบร้อย

นี่คือ ความพร้อมเพรียงสามัคคี และ ฟังเสียงหัวหน้า หัวหน้า ก็ได้แก่ โพธิสัตว์ หัวหน้าที่ก็ศาสดาเอก ที่มานำพี่น้องทั้งหลายเวลานี้คือศาสดาเอก เรานำธรรมมานำพี่น้องทั้งหลายนี้ ก็เท่ากับนกกระจาบ ๖๒ ล้านตัว เข้าใจไหม ถ้าแตกสามัคคีกัน ตายหมดนะ ถ้าต่างคนต่างมีความพร้อมเพรียงสามัคคีแล้ว ความจนนั้นแหละมันจะตาย อย่างแหงเลย เข้าใจไหม เราเหยียบหัวมันไปเลย ให้จำเอานะข้อนี้เป็นคติเครื่องเตือนใจอันหนึ่ง เรื่องก็มีเท่านั้นละวันนี้



เป็นหลักศาสนาโดยตรงเลย ไม่มีอ้อม ความประหยัด ความมัธยัสถ์ ความประหยัดเป็นของสำคัญมากเป็นหลักธรรมให้ศาสนาเจริญรุ่งเรือง ให้โลกทั้งหลายมีความแน่นหนามั่นคง อยู่เย็นเป็นสุข ท่านสอนไว้แล้ว ในธรรม อันนี้ให้เรานำมาปฏิบัติ

ความไม่ลืมนั่นสำคัญมาก การอยู่ก็ให้พอดีพอดี ไม่ให้ลืมนั่นด้วยการอยู่ฟูฟ่าหรูหรา ก็ชั้น ก็ห้อง ก็หับ ก็ตึก ก็ร้าน โดยไม่มีประมาณอะไรเลย มีแต่ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม ตื่นบ้า พุดต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งทำลายตัวของเราเอง ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดชาติไทยของเรา ถ้าต่างคนต่างฟุ้งเฟ้ออย่างนี้แล้ว เรียกว่า ต่างคนต่างทำลายชาติของตนๆ สุดท้ายก็ล่มจมไปได้ การประหยัดในการอยู่ จึงเป็นการเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้น ให้แน่นหนามั่นคง

การกินก็เหมือนกัน นี่หลักใหญ่อยู่จุดนี้ นี่เรียกว่า ต้นเหตุ เราแสดงต้นเหตุให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่า ต้นเหตุนี้สำคัญ ที่จะพยุง ชาติไทยของเราได้ คือ ต้นเหตุ การเสียสละนี้เป็นปลายเหตุ คือ เรา ช่อมแซมจุดที่บกพร่องให้ค่อยหนุนขึ้นไป แล้วหนุนต้นเหตุขึ้น รักษา ต้นเหตุให้ดี ไม่ให้เป็นไปดังที่เป็นมาเหล่านี้ ต่างคนต่างช่อมแซม ต่างคนต่างบำรุงรักษา ต่างคนต่างรู้เนื้อรู้ตัว

### หลักใหญ่อยู่ที่ใจ

ที่พึ่งทางใจนี้เป็นสำคัญมาก ซึ่งเวลานี้พี่น้องชาวพุทธเรากำลัง ชาติแคลนมากในเรื่องธรรมภายในใจ ด้วยเหตุนี้หลวงตาที่ได้มา ประกาศตนเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลาย จึงได้มีความตระหนักในทาง ด้านศีลธรรมเป็นอย่างมาก เป็นอันดับหนึ่งของวัตถุทั้งหลายที่จะนำ เข้ามาช่วยชาติบ้านเมืองของเรา เพราะหลักใหญ่อยู่ที่ใจ ถ้าใจไม่ดี เสียอย่างเดียว เงินจะล้นประเทศไทย ทองคำจะล้นประเทศไทย สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างจะล้นประเทศไทย ก็หายไปอย่างรวดเร็ว





หลักใจภายในใจ เรือนใจที่พึงของใจไว้ ด้วยการบำเพ็ญเพียร ด้วยการระลึก พุทฺโธ ธัมโม สังโฆ ภายในใจ

การทำบุญให้ทาน ประกอบคุณงามความดี นี่เป็นสมบัติของใจ อย่าได้ปล่อยได้วาง ให้เป็นคู่เคียงกันไปกับการทำมหาเล็งชิงชีพที่เราวิ่งเต้นขวนขวายทั่วหน้ากันอยู่เวลานี้ ก็เพราะความจนตรอกจนมุม ความจำเป็นของธาตุขันธ์ มันบีบบังคับให้เราจำต้องขวนขวาย ที่นี้จิตใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่ เพราะได้รับความทุกข์ ความทรมานทางด้านจิตใจมาก นี่ก็ให้มองมาทางด้านจิตใจบ้าง เอาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เข้าไปประทับมัน

เวลาจะหลับจะนอน ให้ไหว้พระเรียบร้อยแล้วก็ให้ภาวนา ให้นึก พุทฺโธ ธัมโม สังโฆ เรียกว่า นั่งภาวนา จะนั่งพับเพียบอย่างนี้ก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้ แบบไหนก็ได้ ให้ระลึกพุทฺโธๆ หรือ ธัมโม หรือ สังโฆ ในธรรมชาติก็ได้ หรือ อานาปานสติ ระลึกลมหายใจเข้าออกก็ได้ ด้วยความมีสติ นี่สำคัญมากนะ ให้สติจดจ่อ ให้อยู่อยู่กับคำบริกรรมของตน ทำใจให้สงบ อย่าคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งต่างๆ ที่เราเคยคิดมาแล้ว ตั้งแต่ตื่นนอน จนกระทั่งจะหลับ จะไหว้พระเวลานี้ ไม่มีความอึดพอ ในความคิด มันหลอกเราตลอดเวลา ไม่มีอะไรได้เป็นसारประโยชน์ เราไปหาความสุขตั้งแต่ตื่นนอน กลับมาได้แต่ความทุกข์เต็มหัวอก นี่ความคิดประเภทนี้มันทำลายเรา

ที่นี้เราเอาความคิด พุทฺโธ ธัมโม สังโฆ เข้าแทนที่ เวลานั้นอย่าคิดเรื่องอะไร ให้ระลึกถึงพุทฺโธ ธัมโม สังโฆ บทใดก็ตาม หรือ อานาปานสติก็ตาม บังคับไว้ด้วยความมีสติ สติเป็นของสำคัญมาก ให้ติดไว้กับจิตนั้น ที่นี้เวลาเราทำไปๆ จิตนี้จะปล่อยอารมณ์ยุ่งเหยิงวุ่นวาย ซึ่งเป็นพินเป็นไฟเผาไหม้ตัวตลอดมานั้นเข้าสู่ความสงบ เพราะอำนาจแห่งพุทฺโธ ธัมโม สังโฆ บทใดก็ตาม ในบทภาวนาของเรา เป็นเครื่องดึงดูกัน แล้วจิตจะค่อยสงบตัวเข้ามาๆ ความเย็นใจก็จะ



## ไม่มีใครมีน้ำใจเกินพระพุทธเจ้า

น้ำใจเป็นเครื่องเชิดความจนให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้เห็นใจกัน คนมีน้ำใจไปที่ไหน โลกเห็นใจทั้งนั้นแหละ คนไม่มีน้ำใจไปที่ไหนจิตจางว่างเปล่า ไม่ค่อยมีเพื่อนมีฝูงนะคนไม่มีน้ำใจ คนเห็นแก่ได้ คนมีน้ำใจนี้เฉลี่ยเผื่อแผ่ ถึงไหนถึงกันไปเลย นี่ละน้ำใจ น้ำใจไปที่ไหน ไม่จนตรอก ให้พากันรักษาน้ำใจไว้ให้ดี

เมืองไทยเรานี่คน ๖๒ ล้านคน ให้ต่างคนต่างมีน้ำใจรวมกันแล้ว เป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงมาก น้ำใจเป็นของสำคัญ อยู่ด้วยกัน ด้วยน้ำใจ ไม่ได้อยู่ด้วยกันเฉยๆ ให้มีน้ำใจต่อกัน ใครเป็นญาติกัน ทั้งนั้นแหละ ญาติพี่น้องเป็นพี่ตายกัน ใครมีความจนตรอกจนมุมที่ควรจะช่วยเหลือได้ ให้ช่วยกันทีๆ เลย นี่ถูกต้อง เหมาะสมกับหลักพุทธศาสนา ซึ่งเป็นรากฐานชีวิตจิตใจของชาวไทยเรา คือ พุทธศาสนา พุทธศาสนา เป็นศาสนาที่มีน้ำใจเต็มเปี่ยม ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าแหละ

ฟังซิว่า มหาการุณิก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินฺ ที่ไหนเราก็ก๊สวดกัน แล้วแปลว่ายังไง พระพุทธเจ้าทรงมีเมตตาตามหาการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ และทำประโยชน์ให้สัตว์โลกไม่มีประมาณ นี่ละแปลออก ฟังเอา ฟังซิ ทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกไม่มีประมาณ นี่เพราะอำนาจแห่งความเมตตาการุณา สองอันนี่ละหนุน นี้เราเป็นลูกชาวพุทธ เราต้องเป็นคนมีน้ำใจต่อกัน ย่นเข้ามาถึงวัด วัดเป็นหลักใหญ่ของน้ำใจ วัดเป็นพื้นฐานอันสำคัญของน้ำใจ ออกจากวัด วัดไหนไม่มีน้ำใจ พระเถรก็ไม่ค่อยมี เป็นอย่างนั้นนะ ต่างกันนะ ถ้าวัดไหนที่มีน้ำใจแล้ว ถึงไหนถึงกัน คนมีน้ำใจไปไหนไม่อดอยาก ให้พากันจำเอาไว้นะ

น้ำใจ เป็นของสำคัญมากยิ่งขึ้นกว่าเงินทองข้าวของใดๆ เราอย่าเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นกว่าน้ำใจ น้ำใจครบหมด ถ้าน้ำใจไม่มี สิ่งเหล่านั้นก็เป็นเศษเงิน เศษทอง เศษสมบัติไปอย่างนั้นแหละ ถ้าน้ำใจมี สิ่งเหล่านั้นก็มีค่ามีคุณค่าไปตามๆ กัน สำคัญอยู่ที่น้ำใจ





ประกาศให้เห็นอย่างชัดเจน ปฏิเสธไม่ได้ว่าทองคำเหล่านี้ มาจากไหน ถ้าไม่มาจากน้ำใจของพี่น้องชาวไทย แล้วจะมาจากที่อื่นได้ไม่ได้ ต้องมาจากน้ำใจที่เป็นผู้รักชาติ และเสียสละ รวมกันแล้วก็เป็นกองใหญ่หลวงมากมาย ดังที่เราเห็นอยู่เวลานี้

หลวงตาจึงขอขอบคุณ และอนุโมทนากับพี่น้องทั้งหลายทั่วหน้ากันในเวลานี้ด้วย สมกับเจตนาที่ได้อุทิศสําคัญตะเกียงตะกายช่วยพี่น้องทั้งหลาย

### รวมน้ำใจอุ้มชาติของเรา

ขอให้ทุกคนได้พิจารณาถึงใจทุกคนๆ รวมน้ำใจของเรา อย่างน้อย ๖๒ ล้านคนเข้าเป็นน้ำใจที่จะอุ้มชาติไทยของเรา ทำไม่อุ้มไม่ได้ ปู่ ย่า ตา ยาย บรรพบุรุษ ท่านพาอุ้มมาขนาดไหน เราเวลานี้ถึง ๖๒ ล้านคน แต่ก่อน ปู่ ย่า ตา ยายของเราไม่ได้มีกี่ล้านนะ ท่านยังอุ้มมาได้อุ้มมาได้ชาติไทยของเรา ที่นี้มาถึงจำนวน ๖๒ ล้านคน พาชาติไทยให้จม ตูไม่ได้เลย อย่าให้ได้ยินคำนี้ละ เพียงเท่านี้ทำไมจะเป็นไปไม่ได้ ให่วางใจเลย

### พระพุทธเจ้าทรงชมเชยความพร้อมเพรียงสามัคคี

พระพุทธเจ้า ทรงชมเชย สามัคคี สมคฺคานํ ตโป สุโข ความสามัคคี ความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะนี้ ทำความร่มเย็นเป็นสุขต่อกัน ท่านแสดงไว้ในหลักธรรมเป็นสูตรๆ ความสามัคคีนี้ยกขึ้นตลอดนะ เช่น พร้อมเพรียงประชุม พร้อมเพรียงกันเล็ก พร้อมเพรียงกันทำกิจที่สงฆ์จะพึงทำ มีแต่ความพร้อมเพรียงๆ นี้ละ ธรรมของพระพุทธเจ้า เรียกว่า อปริหานิยธรรม ธรรมนี้อยู่ที่ใดจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง โดยถ่ายเดียว หากความเสื่อมไม่ได้ ความสามัคคี ความสมัคฺคสมาน เป็นของสำคัญมากที่สุด













๖๒

ด้วยกัน การใช้สอยอยู่กับด้วยสมบัติของคนไทยเองด้วยกัน สมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ในเมืองไทยของเรา ก็ไม่รั่วไหลแตกซิมไป เมืองไทยของเรา ก็ตั้งหลักแน่นหนามั่นคงขึ้นได้ นี่เป็นหลักจำเป็นที่สุด ที่เมืองไทยของเราทุกท่านทุกคน จะต้องต่างคนต่างประหยัด ต่างคนต่างระมัดระวัง ต่างคนต่างส่งเสริมคนไทยด้วยกัน แล้วจะเป็นปีกแผ่นมั่นคงขึ้นไปโดยลำดับ นี่เกี่ยวกับเรื่องการใช้สอย ก็เกี่ยวกับศีลธรรมเหมือนกัน

### ผ้าเดียวเมียเดียว

ขอให้มีชื่อมีแป มีขอบเขต มีข้อบังคับทุกคนๆ เมื่อเป็นคนดีแล้ว แม้แต่ในครอบครัวของเรา ก็ประจักษ์ในตัวของเรา สามภรรยาอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นผู้มีศีลมีธรรมแล้ว มีความอยู่เย็นเป็นสุข มีความอบอุ่น สามมีเมียคนเดียว ภรรยามีผัวคนเดียว อับปิจฉตา เป็นผู้มักน้อย ไม่สนใจกับหญิงใดชายใด เพราะเหล่านั้นเป็นหญิงกาฝาก ชายกาฝาก จะมาทำลายครอบครัวของเรา ผ้าเมียของเราให้แตกแยกเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ขึ้นมา

เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ อับปิจฉตา กาเมสุ มิจฉาจาร ดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่า ห้ามไม่ให้ทำ กาเมสุ มิจฉาจาร อันผิดแนวทางผิดทางก็คือว่า ผิดจากความเป็นผัวเป็นเมีย หาหญิงอื่นมาเป็นเมียแทน หาชายอื่นมาเป็นผัวแทน เป็นผัวกาฝาก เมียกาฝาก อย่างนี้เป็นการทำลายจิตใจของกันอย่างมาก แล้วผู้เช่นนี้ตกนรกหนักด้วยนะ ตามกรรมท่านแสดงไว้ เพราะพวกนี้ทำลายจิตใจกันไม่ใช่ทำลายธรรมดา เมียจะไม่เสียใจยังงี้ เมื่อผัวไปทำลายจิตใจตนต่อหน้าต่อตา ผัวจะไม่เสียใจยังงี้ เมื่อเมียไปทำอย่างนั้น เพียงเท่านั้นก็เป็นการกระเทือนมากแล้ว พระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีขอบเขต บังคับไว้ด้วยศีลข้อนี้ อย่างแน่นหนามั่นคง เพื่อรักษาให้เป็นความอบอุ่นแก่ครอบครัวผัวเมียนั่นเอง ไม่ใช่แก่ใครนะ









ต้องมีทองคำเป็นเครื่องประกัน เราคิดไว้อย่างนั้นแหละ งามก็ตรงเป้ง  
เลยนะ ที่นั่นฝากไว้เท่านั้นๆ เพื่อเป็นเครื่องประกันชาติไทยของเรา  
ในการซื้อการขาย การติดหนี้ติดสิน ก็เอาเหล่านี้เป็นเครื่องประกัน

ที่นี้เวลาย้อนเข้ามาหาเมืองไทยเรานี้ แล้วเมืองไทยเราละ  
เวลานี้ทองคำมีมากน้อยเพียงไร เขาบอกว่ามีเท่านั้น รู้สึกว่า เรา  
ใจหายวูบเลยนะ นั่นล่ะที่ออกมาจากนั้น ตั้งแต่บัดนั้นมา ประกาศ  
เรื่องทองคำจนกระทั่งบัดนี้ ไม่มีอ่อนข้อเลย

### ทองคำ ดอลลาร์ เพื่อความหนาแน่นมั่นคงแก่ชาติไทย

จุดศูนย์กลางของเมืองไทยเรา คือ คลังหลวง (ฝ่ายออกบัตร  
ธนาคารแห่งประเทศไทย) เป็นที่รวมจิตใจของประชาชนทั้งชาติ นี่ล่ะ  
เป็นเครื่องยืนยันประเทศไทยเราให้จรัสถาวรแน่นหนามั่นคงเรื่อยมา  
เพราะหัวใจของชาติ ได้แก่ ทองคำ และ ดอลลาร์ นี่เป็นสำคัญมาก  
ยืนตัว อยู่ในท่ามกลางแห่งชาติไทยของเรา คือ คลังหลวง นี่ล่ะที่  
หลวงตาได้อุตสาหะพยายามพาพี่น้องทั้งหลายตะเกียกตะกาย ก็เพื่อ  
จุดใหญ่นี้ ให้เป็นความหนาแน่นมั่นคงแก่ชาติไทยของเราตลอดไป

เพราะฉะนั้น ท่านผู้ใดที่บริจาคมาากน้อยเพียงไร นั่นคือ  
ฝนตกแต่ละหยดละหยาด จะประมาทกันไม่ได้เลย ตกตรงไหนก็คือ  
หยดน้ำฝนที่จะทำแม่น้ำลำคลองทั้งหลายให้เต็มๆ ด้วยกันทั้งนั้น  
จะมาจากทิศใดแดนใด เป็นน้ำใจของพี่น้องชาวไทย น้ำใจนี้มีความ  
ลึกซึ่งเสมอกันหมด ไม่ว่าจะอยู่ในป่าในเขา คนมีน้ำใจเป็นคนมีคุณค่า  
มีราคา เป็นคนมีสาระสำคัญฝังใจตัวเอง

### ทองคำอันดับหนึ่ง ดอลลาร์อันดับสอง เงินสดอันดับสาม

ทองคำเป็นหลักของชาติเรา เราจึงสงวนทองคำมากที่สุด  
ทองคำจึงเป็นเบอร์หนึ่งเลย เป็นหัวใจของชาติไทยเรา เมื่อมีทองคำ

















### ทองคำ ๑๐ ตัน ไม่เหลือกำลังชาติไทยเรา

ทองคำ ๑๐ ตัน ไม่พาชาติไทยให้ล่มจม นอกจากจะพาชาติไทยของเราฟื้นฟูขึ้นมาด้วยความหนาแน่นแน่นยำว่า ทองคำนี้ได้แล้ว ๑๐ ตัน หนุนเข้าในหัวใจแห่งชาติไทยของเรา ประวัติศาสตร์อันสวยงามที่เอาจริงเอาจังของชาติไทยเรา ซึ่งมาจากความรักชาติก็จะประกาศก้องขึ้นมาด้วยความสง่างาม ให้โลกทั้งหลายเขาได้เห็นทั่วหน้ากันว่า เมืองไทยเป็นเมืองยังไง แล้วทั้งชาติ ทั้งศาสนา นำเสียด้วยนคราวันนี้ ควรจะเป็นประวัติศาสตร์อันใหญ่หลวงให้ทั่วโลกทั้งหลายเขาได้เห็นได้ยินต่อไป จึงขอให้ประวัติศาสตร์อันสง่างามให้คนทั้งหลายเขาเห็น เมืองไทยเราก็มูมิใจ ทุกสิ่งทุกอย่างหนาแน่นเป็นลำดับลำดา ด้วยความเป็นสิริมงคลจากการช่วยชาติ รักษาติของชาวไทยเรา ให้พากันตั้งอกตั้งใจ

ไม่จมแหละ ทองคำที่เราสละไปคนทั้งประเทศ ๖๒ ล้านคน ทองคำหนัก ๑๐ ตัน จะพาให้ชาติไทยเราจม ไม่มี ดัดขาดสะบั้นเลย แต่พาชาติไทยของเราให้ฟื้นฟู และเจริญสง่างามทั่วประเทศทั่วโลก ดินแดนนั้นยอมรับ เป็นได้แน่ๆ ไม่สงสัย จึงขอให้เกิดทุนประวัติศาสตร์อันนี้ไว้ ด้วยความเสียสละทุกคนๆ เงินในกระเป๋าเราก็เป็นเงินในกระเป๋าเงินสำหรับที่จะยกออกทั้งภายนอกภายในให้เห็นทั่วหน้ากัน พร้อมทั้งความอบอุ่นแห่งคนทั้งชาติจากสมบัติที่เป็นหัวใจของโลกนี้ให้ได้ อย่าให้หลุดให้ขาดไปได้ เพราะไม่เหลือกำลังต่อชาติไทยของเราที่จะยกออกกันได้อะ หลวงตาพิจารณาเต็มกำลังแล้วก็ไปลงที่จุดนี้แหละ จุด ๑๐ ตัน



ทองคำหนัก ๑๐ ตัน  
ดอลลาร์ก็เยี่ยมกันไป  
เคียงข้างกันไป แล้ว  
เงินสดก็ดังที่เราเห็น  
มาโดยลำดับลำดานี้แหละ

### ทองคำ ๑๐ ตัน สง่างามทั่วโลก

เวลานี้จะเอาทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตันนี้หรือฟืนขึ้นมา เหยียบอันนั้นลงไปว่ามันจะทำให้เราจม เราทำให้มันจมเสียก่อน ความจนนั้นนะ ความจนจะทำให้เราจนน้ำจืดทำนั้นนะ ทีนี้เหยียบมันลงไปด้วยทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน ส่วนดอลลาร์นี้ยังไงก็ต้องได้แหละ ๑๐ ล้าน ได้แน่ๆ ถ้าเราได้นี้แล้ว เราก็พอใจ คือ กำหนดที่เราตั้งไว้นี้ ได้ออกประกาศทั่วประเทศไทยแล้ว บรรดาพี่น้องทั้งหลายก็ทราบทั่วหน้ากันว่า

คราวนี้เป็นคราวที่ยิ่งใหญ่มาก เป็นคราวประวัติศาสตร์แห่งชาติไทยของเรา เวลาจะจมนี้ก็กระเทือนทั่วโลก ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ ทีนี้เวลาฟืนฟืนขึ้นมานี้ก็ให้สมศักดิ์ศรีกับความจะจม มันเร็วมากนะ การฟืนฟืนขึ้นมา เอาทองค่าน้ำหนัก ๑๐ ตัน ฟืนฟืนขึ้นมา ก็ จะสง่างามทั่วโลกอีกเช่นเดียวกัน เรียกว่า ลบล้างกันได้

### ทองคำ ๑๐ ตัน เพื่อหัวใจของคนทั้งชาติ

เราก็ช่วยเรียกว่า ช่วยเติมกำลังของเรา ในระยะนี้ตั้งทองคำไว้ ๑๐ ตัน ตั้งไว้เพื่อหัวใจพี่น้องชาวไทยเรา จะได้ยึดได้เกาะเป็นที่อบอุ่นตลอดไป เมื่อพวกเราตายไปแล้ว พี่น้องทั้งหลายตายไป ลูกหลานจะได้อาศัยต่อไป เราคิดไว้หมด เพราะฉะนั้นถึงได้อุตสาหะพยายามตะเกียกตะกาย แล้วก็รวบรวมพี่น้องทั้งหลาย เพื่อกลุ่มบุตรสุดท้ายของเราในชาติไทย และชาติไทยของเราจะได้มีความอบอุ่น แน่นหนา มั่นคง ในกาลอันควรเช่นนี้ ครั้นนอกจากกาลนี้แล้วจะไม่มีนะ

นี่ล่ะที่ได้รับกวณพี่น้องทั้งหลายอยู่ก็เพราะเหตุนี้เอง พอหมดนี้แล้ว พอว่าได้ ๑๐ ตันเท่านั้น เลิกทันทีเลย ไม่กวณอีก ไม่ว่าจะอะไร ไม่กวณ นอกจากจะเกิดมาเป็นพิเศษ ตามอรรถาธิบายธรรมดๆ ไม่ว่าจะส่วนใดสมบัติทั้งหลาย เราได้รับได้เป็นปรกติธรรมดา แต่จะให้รับด้วยการรวบรวมดังที่เป็นมานี้ เราไม่รับ เราไม่ทำ ถ้าว่าขาด ขาดเลยอย่างนั้น





นี่ก็รออยู่ของน้ำหนัก ๑๐ ตัน เพื่อพี่น้องชาวไทยเราจะได้อบอุ่นไปเป็นเวลานานแสนนาน ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย นานแสนนานทีเดียว นี่ล่ะเราอุตส่าห์พยายาม

ฉะนั้น ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามตั้งอกตั้งใจด้วยกัน การทำทุกอย่างแสดงออกมา เราพิจารณาเต็มกำลังแล้วค่อยออกนะ ไม่ใช่จะพรวดพราดผลึผลามออกมา เราไม่ทำอย่างนั้น พิจารณาเรียบร้อยแล้วพอแน่แล้วออก ที่นี้อะไรห้ามไม่ได้ ขาดสะบั้นไปเลย ถ้าลงได้ออกเป็นอย่างนั้น ถ้ายังไม่ออกๆ พิจารณาเต็มเหนี่ยวแล้วออกเลยๆ

นี่เราก็มุ่งใส่ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน เพื่อหัวใจของคนทั้งชาติ นี่ล่ะหลักใหญ่อยู่ตรงนี้ เพื่อให้มีความแน่นหนามั่นคงในชาติไทยของเราต่อไป และมีความอบอุ่นเป็นเครื่องประกันชาติเราได้เป็นอย่างดี นี่แหละเครื่องประกันชาติ ของเล็กน้อยเมื่อไหร่ ต้องอุตส่าห์พยายามด้วยกัน เราเชื่อบรรดาพี่น้องชาวไทยเรา

### ถ้าได้ทองคำ ๑๐ ตันแล้ว หายใจโล่งปอด

เวลานี้ถ้าเราได้ทองคำถึงน้ำหนัก ๑๐ ตันแล้วโล่ง หายใจโล่งปอด แม้ไม่เต็มปอดก็โล่ง เพราะหลวงตาเป็นผู้ไปดูเอง ขอให้เชื่อจุดนี้สำคัญ หลวงตาเป็นผู้เข้าไปดูทองคำเอง โล่งเสียงกันถึงเรื่องทองคำฝากไว้ที่ไหนบ้างๆ เพราะเกี่ยวข้องกับ การติดหนี้ติดสิน การซื้อ การขาย ต้องเอาทองคำเป็นเครื่องประกันเอาไว้ประเทศนั้นๆ นี่ที่มีการติดต่อซื้อขายกันอยู่ ทางโน้นก็ตอบมาตรงเป้งๆ เลย ที่นี้ในเมืองไทยเรามีเท่าไหร่ มีเท่านั้น ใจเราหายวูบเลย พอออกมาจึงประกาศตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ เพื่อจะให้ได้ทองคำหนุนเข้าไป ให้ลมหายใจโล่งปอดเราบ้าง

จึงขอให้จับจุดนี้ไว้ให้ดีทุกคน ลมหายใจเวลานี้ยังไม่โล่งปอดนะ ยังฝืดยั้งเคืองอยู่ ขอให้พยายามให้หนุนเข้าไปๆ เพื่อหายใจโล่งปอด

พอถึงทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน ดอลลาร์ไม่สงสัยแหละ ต้องได้ ๑๐ ล้าน  
แหละ นี่เราจะหายใจโล่งปอดทั่วประเทศไทยเรา เรื่องหนี้ เรื่องสิน  
พระรุงพระรังหมดปัญหาไป นี่ฟังซิ นี่ละคุณค่าแห่งการช่วยชาติ  
บ้านเมืองของเรา เพราะความรักชาติ ความเสียสละของพี่น้อง  
ทั้งหลาย แสดงคุณค่าขึ้นมาขนาดไหน เวลานี้แสดงขึ้นมามากมาย  
แล้วนะ ให้เห็นชัดเจน เรียกว่า เป็นที่แน่ใจตายใจโดยลำดับแล้ว

### ทองคำครบ ๑๐ ตัน ภายในปี ๒๕๔๖

ให้พากันช่วยให้เต็มเหนี่ยวนะ เราขีดเส้นตายลงเดือนธันวาคม ๔๖  
ให้เสร็จสิ้นในกำหนด ที่กำหนดไว้ว่าทองคำให้ได้น้ำหนัก ๑๐ ตัน  
ดอลลาร์ให้ได้ ๑๐ ล้าน เวลานี้ทองคำเราได้แล้ว ๖ ตันกับร้อยกว่ากิโล  
ดอลลาร์ได้ร่วม ๘ ล้านแล้ว ดอลลาร์ไม่คอยหนักเท่าไรนัก ไปหนักอยู่  
ทองคำ เพราะฉะนั้นจึงเร่งตั้งแต่นี้

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ปกติหลวงตาไม่ให้มาอยู่หน้าวันเกิด ที่นี้พอว่า  
ชาติ ศาสนา เท่านั้น แล้วอ่อนลงไปรับ แล้วแบกขึ้นเลย ชูด้วยนะ  
วันเกิดหลวงตานะ ต้องเอาให้จริงให้จัง คือเราจะให้หนักในงวดนี้  
เพื่อจะเบามือข้างหน้าตอนเดือนธันวาคม แล้วก็รีบก็คอยขยับไป คือเดือน  
สิงหาคม ผ่านไปแล้วไม่กี่วัน เพราะเดือนสิงหาคม จะให้มีงานขึ้นที่นั่น

บรรดาลูกศิษย์ลูกหาจะมีกันที่ไหน ก็ให้มี เมื่อได้มากน้อย  
ก็รีบรวมกันมาเข้าไปหลอม ได้จำนวนเท่าไรนั้นละมอบ คือมอบ  
หลังจากวันที่ ๑๒ คือวันที่ ๑๒ เป็นวันงาน พอหลังจากนั้นแล้ว เราได้  
อะไรมาหน่อยมา เราก็มารวมกันแล้วหลอม หลอมได้เท่าไรจะเข้ามอบ  
หลังจากวันที่ ๑๒ สิงหาคม ไม่กี่วัน นี่เป็นพักหนึ่ง แล้วพักหนึ่งก็รีบ  
นี่เป็นพักใหญ่ แล้วก็ขีดเส้นตายกันไว้ที่เดือนธันวาคม ๔๖ ให้เสร็จสิ้น  
ในระยะ ๕ ปี ที่ได้ช่วยชาติ ช่วยศาสนา มาเต็มกำลังความสามารถ



๗๘

เวลานี้อ่อนมากแล้วนะ จึงได้เดือนบรรดาลูกศิษย์ลูกหา  
ทั้งหลายทั่วประเทศไทย ให้ต่างคนต่างเร่ง พอได้จุดนี้แล้วเราจะไต่เบา  
ธาตุชั้นนี้ก็เบาลง พักผ่อนสบายๆ การเทศนาว่าการ ก็เบาลง เพราะ  
เวลานี้รับเพียงจำเป็นนะเดี๋ยวนี้ ไม่ได้เหมือนแต่ก่อน จำเป็นจริงๆ  
แล้วไปให้เท่าที่จำเป็นแล้วมาเลยหนีเลย ไปอย่างแต่ก่อนไม่ได้แล้ว

### น้ำตาร่วงด้วยความหวังเฝ้าย

คราวนี้อย่างไรจะต้องประกาศกังวานขึ้นและ ความสามารถ  
ความรักชาติ ความเสียสละ และความพร้อมเพรียงสามัคคีแห่งชาติไทยเรา  
โดยมีหลวงตาบัวเป็นหัวหน้านำออกทัพพิชิตกับความจนของเรา ให้ได้  
ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน อันนี้ขาดไม่ได้เลย

ขอให้พี่น้องทั้งหลายฟังคำเด็ดขาดอันนี้ เราเคยเด็ดขาดมาตลอด  
เด็ดขาดตรงไหน ได้ตรงนั้น สำหรับฟาดกิเลสของเราก็เหมือนกัน เอา  
อย่างนั้นทีเดียว อย่างนี้ละ มันเป็นนิสสัยอันหนึ่งที่ฝังมากก็ไม่ผิด มันเป็น  
อย่างนั้น ถ้าง่วงว่าได้จริงแล้ว ขาดสะบั้นลงจริงๆ ไม่มีอะไรมาผ่านได้เลย  
ว่าตรงไหนแล้ว ขาดสะบั้น ถ้าง่วงด้วยเหตุผลแล้ว ขาดสะบั้นไปเลยตลอดๆ  
อันนี้ก็ลงด้วยเหตุผลเรียบร้อยแล้ว เราพิจารณาทบทวนหมด คุณค่า  
แห่งชาติไทยของเรา เราพูดนี้ คือ หมายความว่ายากคุณค่าแห่งชาติไทย  
ของเรา ที่ตัวเองนั้นแหละจะพาตัวเองให้ล่มจม ก็ตัวเองเป็นผู้พา  
ให้ล่มจมได้ ทำไมตัวเองจะแบกจะอุ้มขึ้นมาไม่ได้

นี่นี่ก็เด็ดละทีนี้ เด็ดอุ้มขึ้นละคราวนี้นะ แต่ก่อนมันจะลง  
แบบไหนๆ ก็ไม่รู้ละ เวลาขึ้นต้องเอาอย่างจริงอย่างจัง ไม่อย่างนั้น  
ไม่ได้นะ ต้องให้ได้ทีเดียว ถ้าง่วงทองคำไม่ได้น้ำหนัก ๑๐ ตัน คอ  
หลวงตาบัวนี้ขาดไปเสีย คราวนี้เป็นคราวที่ความหวังของหลวงตาบัว  
จะสิ้นสุดลง ให้พี่น้องชาวไทยเราทราบกันทั่วประเทศไทยเราเลยว่า  
หลวงตาบัวนี้ได้เคยเด็ดเดี่ยวมาตลอดๆ ฆ่ากิเลสขาดสะบั้นลงจาก

หัวใจนี้เด็ดมาตลอดๆ คราวนี้เด็ด  
เพื่ออุ้มชาติไทย ศาสนาไทย  
ของเรา หลวงตาบัวคอกขาด คือ  
ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตันไม่ได้เลย  
ขาดไปเท่าไรๆ ก็ไม่รู้ หรือขาดไป  
๑๑ ตัน ก็ไม่รู้ เราก็ไม่ทราบด้วย  
คอกหลวงตาบัวต้องขาดไปเสีย  
อย่าให้อยู่หนักประเทศไทยนะ



หลวงตาได้ต่อสู้กับพี่น้องทั้งหลายมาเต็มที่แล้วนะ เต็มเหยียด  
เต็มยัน ไม่มีอะไรเหลือเลย (หลวงตาเริ่มหน้าตาว่าง) พูดแล้วสลดสังเวช  
เราต่อสู้พยายาม เต็มที่เต็มฐาน โอ๊ย... พิลึกพิลั่นจริงๆ นะ เต็ม  
หัวใจเรา พี่น้องทั้งหลายฟังซิ เป็นความโกหกท่านทั้งหลายหรือที่พูด  
เวลานี้ โห มันจริงขนาดนั้นนะ เรากับพี่น้องชาวไทยเรา หัวขาด  
ขาดไปเลย บอกแล้วอะไรมาผ่านไม่ได้ ท่านทั้งหลายเคยเห็นชิ้นเวทีใหม่  
อ่อนแอที่ไหน เคยเห็นไหม คราวนี้จะมาอ่อนแอกับทองคำน้ำหนัก  
๑๐ ตัน ให้คอกขาดไปเลย อย่าให้เหลืออยู่ในประเทศไทย มันจะ  
เลอะเทอะ เป็นเชื้อโรคติดต่อไปเรื่อยๆ ไม่เอาไหนๆ ไปเรื่อยๆ นะ  
ชาติไทยเรานะ อย่าให้มีนะ ขนาดนั้นล่ะกับพี่น้องชาวไทยเรา

เราเด็ดขนาดนั้นนะ ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบในหัวใจดวงนี้  
ไว้นะ เอาจริงเอาจัง เอ้า ทุ่มลงไป มันจะไม่มีอะไรติดในกระเป่า เอ้า  
ให้มันเห็นเสียทีนะ ขอให้ชาติไทยเราขึ้น เงินในกระเป่าเราไม่มี เงิน  
อันใหญ่มีอยู่แล้วไม่เป็นไร ชุกหัวนอนที่ไหนได้ เงินในกระเป่าเราเต็ม  
แต่ชาติไทยของเราจมนันดูได้ไหม เอาตรงนี้ซิ พัดกันตรงนี้ซิ นี่ล่ะ  
ที่ว่า คอกขาด ขาดได้เลยว้างั้น สู้ไม่ถอยคอกขาด นั้น ถึงคราวเด็ด  
มันต้องเด็ดอย่างนั้นซิ ไม่เด็ดไม่ได้นะ



๘๐

นี่มันเคยมาแล้วนะ ความเด็ดนี้ จนพูดอะไร ไม่อยากมีใครเชื่อนะ เราพูดอะไรขึ้นมาไม่มีใครเชื่อ คือเขาไม่ได้ทำแบบเราทำ ก็คิดดูซิ ไปอยู่ที่ไหน จนเขาตีเกราะประชุมว่า เราตายแล้วๆ ฟังซิ ไปที่อื่นๆ เราก็ทำอย่างนั้นมาตลอด แต่เขาไม่ตีเกราะ เราก็บอกไม่ดี ที่บ้านนั้น เขาตีเกราะประชุมว่า เราตายแล้ว ยังไงมันถึงตาย ไม่กินข้าวล่ะซี ทางกิเลสกับกรรมนี้ฟัดกันไม่มีถอยเลย ร่างกายอ่อนเท่าไร จิตยิ่งดีด ยิ่งดัน ยิ่งฟุ้งๆ มันจะเสียดายทางจิตล่ะซี ก็เราบ่าเพ็ญมาเพื่อจิต เราไม่ได้บ่าเพ็ญเพื่ออาหารการกิน กินเมื่อไรก็ได้ ยากอะไร หิวโหยว่าจะตายกินแล้วดีดผิงไปทันทีทันใด แต่เรื่องจิตใจนี้ดีดยากนะ นี่ถึงได้เอากันอย่างหนักๆ ถึงขนาดเขาตีเกราะประชุมไปดูเราว่า เราตายแล้ว

ทั้งๆ ที่เราก็เป็นผู้เองดูร่างกายเจ้าของ เจ้าของยังไม่รู้จักเจ้าของจะตาย คนอื่นเขาได้ตีเกราะประชุมมาดูเรา พิจารณาซิ พูดอย่างนี้ใครเชื่อเมื่อไร ก็เรื่องมันเป็นมาอย่างนี้จะให้พูดว่าอย่างไรอีก มันก็ซัดๆ อยู่อย่างนั้น นี่ที่หมายถึงเด่น ที่เราทำโดยลำพัง เรายังไม่ได้ตีเกราะประชุมนี้เป็นไปตลอดเลย

ยังพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟัง ๘ ปีเต็ม ถ้าหากว่าไม่ติดคุกติดตะราง เราสมัครเข้าเป็นนักโทษเลยนะ เพราะนักโทษจกตอกเหลลาดอก ๓-๔ เส้น ๕ เส้น ฆ่าเวลาให้หมดไปๆ พอได้ออกจากเรือนจำเท่านั้นเอง เขาไม่ได้ทุกข์อะไรมากนัก เขาอยู่ด้วยการบังคับของผู้มีอำนาจเขา แต่เรานี้เอาอำนาจของธรรมบังคับสิ่งชั่วช้าลามก อ่อนแอทั้งหลาย ขาดสะบั้นๆ เอาธรรมบังคับไว้เลย ด้วยความสมัครใจเรา เป็นก็เป็น ตายก็ตาย ด้วยความสมัครใจ ชัดกันอย่างนั้นตลอดมา

จนกระทั่งถึงว่า มันจะตายจริงๆ บางครั้งมอมไปเลย หนุนนะ ฟังซิจิต มันของง่ายเมื่อไร ไม่มีคำว่าถอย เพราะฉะนั้นจึงพิจารณา ย้อนหลังถึงเรื่องความเพียรของเรานี้แหลม ขยะๆ นะ โถ อย่างนั้นมันก็ทำได้ๆๆ คือปัจจุบันนี้ทำตายเลย เพราะธาตุขันธ์ก็ไม่อำนวยการ แต่ก่อน

ธาตุขันธ์ก็แข็งแรงด้วย จิตใจความมั่งมันนี้เด็ดขาดด้วย มันพร้อมกัน  
ทุกวันนี้ ความหวังก็ไม่มี พุดตรงๆ ไม่มีก็บอกไม่มี ธาตุขันธ์ก็ให้  
กินอยู่ทุกวัน มันคอยแต่จะตาย จะเอาอะไรไปสู้ ตายเท่านั้นเอง นั่น  
ถ้าเราจะเทียบแล้วนะ อย่างทุกวันนี้ตายเลย แต่ก่อนมันไม่ตาย

นี่ล่ะความเด็ดเดี่ยว เอาตรงไหนมันก็ได้จุดนั้นๆ อย่างที่ทำมานี้  
ภูมิใจเจ้าของ เจ้าของจนจะลุกไม่ขึ้นจะไปไม่ได้ก็ตาม ทางใจนี้ภูมิใจ  
เหมือนจะเหาะเหินเดินฟ้า จิตใจมันสว่างงามด้วยอำนาจแห่งความเพียร  
เด็ดเดี่ยวอาจหาญของเรา นี่ผลได้มาอย่างนี้ นี่ก็เพื่อจะอุ้มเมืองไทย  
ของเราทั้งชาติ ก็ไม่ได้เอามาก เอาขนาด ๑๐ ตัน มันเป็นยังไง  
เมืองไทยของเราจะไม่มีเขี้ยวหรือ ทongs ๑๐ ตันนี้ล่ะ ให้ถามตัว  
เจ้าของทุกคนๆ นะ

เราเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่าให้ขาดบาทขาดตาตั้ง  
ทั้ง ๆ ที่มีหัวหน้าพูดจบน้ำตาแรงกับพี่น้องทั้งหลายด้วยความหวังใจ  
ให้ท่านทั้งหลายพิจารณาให้ดี นี่เอาจริงเอาจ้งทุกอย่าง ยังบอกแล้ว  
ถ้าลงได้ตั้งแล้วไม่มีถอย นี่ตั้งเพื่อชาติไทยของเรา จิงว่าไม่ถอย ลงใน  
จุดที่ว่า ทองคำต้องให้ได้ ๑๐ ตัน ดอลลาร์ ๑๐ ล้าน จากนั้นแล้ว ไม่มี  
ปัญหาอะไร ล้มตุ้มเลยก็ได้ ที่จะให้  
ไปเที่ยวหาทุบหาตีกระเป๋าคคนนั้น คนนี้  
อย่างทุกวันนี้ไม่ทำ บอกตรงๆ เลย

พูดต้องมีคำสัตย์คำจริง ถ้าได้ ๑๐  
ตันแล้ว หยุดก็กั้นที แต่การห้ามบรรดา  
ศรัทธาทั้งหลายที่จะนำมาบริจาค มากน้อย  
เราไม่ห้าม แต่จะให้เราไปรบดีกระเป๋านั้น  
กระเป๋านี้ อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้ไม่ทำ  
ขาดสะบั้นไปเลยเหมือนกัน ก็มีเท่านั้นล่ะ  
ขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอา นะ





### น้ำตาร่วง ๓ พัก

เพื่อชาติไทยของเรา ถึงขนาดน้ำตาร่วง ๆ ก็มี เรายังไม่เคยมี แต่เราพัดกับกิเลส นี่แหละน้ำตาร่วงเหมือนกัน นี่ก็มาพัดกับความจนของชาติไทยเรา อุ้มพี่น้องชาวไทยเราขึ้น นี่ก็น้ำตาร่วงเหมือนกัน ทั้งสองอย่างนี้เสมอกัน

เราพัดกับกิเลส สู้กิเลสไม่ได้ เราไม่ลืม ฟังลึกมากทีเดียว เพราะฉะนั้นมันถึงได้พัดกันถึงขนาดม้วนเสื่อ วางั้นเลยนะ เพราะความเคียดแค้นอันนี้ นี่ละความเคียดแค้นนี้เรียกว่าเป็นกรรม ฟาดตัวเข้าศึกได้ขาดสะบั้นไปได้เลย ความเคียดแค้นแบบกิเลส เคียดแค้นนี้เป็นพินเป็นไฟเผาไหม้เป็นถ้ำเป็นถ่านไปหมด ฆ่ากันเอง นี่อำนาจของกิเลสพาเคียดพาแค้น ทำลายกันเองແหลกແหลวไปหมด

จึงได้เอามาพูด คำพูดเช่นนี้ก็ไม่เคยมีใครพูด ท่านทั้งหลาย ฟังเอา ถอดออกมาจากหัวใจที่เป็นในเราเองจริงๆ น้ำตาของเราเองร่วงขึ้นไปบนภูเขาตั้งหน้าตั้งตาจะไปพัดกับกิเลสอย่างเต็มเหนี่ยว ขึ้นไปไม่ถึงไหนมันฟาดเอา โอ๊ย... หงายไม่เป็นท่า เขาเรียก หงายหมา หงายแล้ว แห้งกๆ หงายไม่เป็นท่า สู้กิเลสไม่ได้ ถ้าหงายแมวมันตบได้นะ หงายแมวพอดบได้ หงายหมาไม่มีท่า ร้องแห้งกๆ นี่เราแบบหงายหมา คือไม่เป็นท่า เรียกหงายหมา แต่ที่มีแมวยูในนั้น แทรกอยู่ในนั้นบ้างว่า เหอ มึงเอากูขนาดนี้เขี้ยวเหรอ คือเคียดแค้นสู้มันไม่ได้ ลวดลายมันเก่งกว่าเราทุกด้านทุกทาง เรียกว่า สู้ไม่ได้เลย ก็มีแต่ปาก มีแต่ความคิดตอบรับกัน โห มึงเอากูขนาดนี้เขี้ยวเหรอ คือถึงขนาดน้ำตาร่วง เคียดแค้นให้กิเลส เอาละยังงี้ให้กูถอย กูไม่ถอย กูจะเอามึงให้พังวันหนึ่งจนได้ นี่เรียกว่า หงายอันนี้เป็นลักษณะแมว ยังจะต่อสู้

นี่ละในชีวิตของเรา การต่อสู้กิเลสถึงขนาดน้ำตาร่วง เคียดแค้นให้กิเลสเคียดถึงเหตุถึงผล ถึงพริกถึงขิง คราวนี้เอง นี่อันหนึ่ง นี่ก็ น้ำตาร่วง กลับไปก็ไปหาพ่อแม่ครูจารย์มัน ไปอีก ฟิตอีก กลับมาอีก



เอาอีก แต่คราวหลังมานี้ มันน้ำตาร่วงแต่หงายเหมือนกัน หากไม่  
น้ำตาร่วง สู้มันไม่ได้ หงาย ไปอีก กลับมาอีก เอาอีก อยู่อย่างนั้น  
พอต่อไป ทีนี้ก็เริ่มแล้วนะทีนี้ เริ่มแล้ว นี่ละอำนาจแห่งความเคียดแค้น  
ความมุมนะ ความเจ็บแสบให้กิเลสภายในหัวใจของเรา มันฝังลึกมาก  
เพราะฉะนั้นจึงได้คุยเขี่ยขุดค้นกำลังวังชาทุกด้านทุกทางมา ได้มาทีไร  
ก็ไปต่อยกัน สู้มันไม่ได้ หงายมาเสียก่อน เอาอีก กลับไปอีกอยู่อย่างนั้น

หลายครั้งหลายหน มันก็สู้เราไม่ได้ เพราะทางหนึ่งเคียดแค้น  
อย่างไม่มีจิตจางเลย มีแต่จะพืดตลอดโดยถ่ายเดียวเท่านั้น สุดท้าย  
มันก็ค่อยอ่อนให้เห็น ทางนี้ก็ค่อยตั้งตัวได้บ้างๆ เรื่อยขึ้นจนกระทั่งเริ่ม  
ตั้งตัวได้ ไม่มีกลัวเลยกับกิเลส พืดกันตลอดเลย นั่น น้ำตาร่วงหนหนึ่ง  
นี่เราได้มาพูดให้พี่น้องชาวไทยฟัง ที่เราเกี่ยวข้องกับตัวของเราและ  
พี่น้องชาวไทยเรา และช่วยพี่น้องชาวไทยก็ถึงขนาดน้ำตาร่วงเหมือนกัน  
จึงเรียกว่าฝังลึกทีเดียว

อย่างที่ว่าทองคำนี้ถ้าไม่ได้ ๑๐ ตัน แล้วให้เอาคอกหลวงตานี้ไป  
ตัดเสียเลย อย่าเอาไว้ให้หนักแผ่นดินไทย หลวงตานี้เป็นผู้นำของ  
พี่น้องทั้งหลาย พาช่วยพืดกับความจนมันจะเอาเราให้จมทะเล ทีนี้เรา  
พาพี่น้องทั้งหลายพืดความจนให้ลงทะเล แล้วสิ่งที่เราจะเป็นเครื่อง  
ต้อนรับหรือเครื่องต่อกรกับกิเลสคืออะไร คือทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน  
และดอลลาร์ ๑๐ ล้านนี่ ขอเป็นเครื่องประกันบนเวที ถ้าหากไม่ได้  
อันนี้ตามที่มุ่งหมาย ดังที่ได้ตั้งไว้แล้วถึงขนาดน้ำตาร่วงนี้แล้ว อย่า  
ให้เหลือเลยนะหลวงตาองค์นี้ ให้ตัดคอขาดโยนลงทะเลเลยทีเดียว  
ไม่เป็นท่า มานำพี่น้องทั้งหลายไม่เป็นท่าแล้ว

พืดกับตัวเอง ก็เรียกว่า เต็มเหนี่ยวแล้ว ได้ชัยชนะมาอย่าง  
ภาคภูมิใจ น้ำตาร่วงสู้กิเลสไม่ได้หนึ่ น้ำตาร่วงเวลากิเลสขาดสะบั้น  
ลงจากหัวใจ บนหลังวัดดอยธรรมเจดีย์นี้หนึ่ นี่น้ำตาร่วงอีกเหมือนกัน  
คราวนี้คราวชัยชนะ น้ำตาร่วงไม่ลืม ๒ อย่างนี้ละ ร่วงอันหนึ่ ร่วงแพ้





กิเลสอย่างหลุดลุ่ย ร่วงที่ ๒ กิเลสแพ้วแล้วขาดสะบั้นลงจากใจอย่างหลุดลุ่ย ไม่มีอะไรเหลือ อันนี้ก็น้ำตาร่วง ประหนึ่งว่า ฟาดดินถล่มนี้ ๒ พักแล้ว ๒ พักนี้ช่วยตัวเอง พักที่ ๓ นี้ช่วยพี่น้องชาวไทยทั้งชาติ นำตนออกประกาศเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลาย

แล้วสิ่งที่จะประกันบนเวทีนี้ก็คือ ทองคำให้ได้น้ำหนัก ๑๐ ตัน และดอลลาร์ก็ ๑๐ ล้าน นี่เป็นจุดที่หมายแห่งชัยชนะของพี่น้องชาวไทย โดยมีหลวงตาเป็นผู้นำ ว่าได้ชัยชนะมาแล้ว เครื่องหมายแห่งชัยชนะคือ ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน และดอลลาร์ ๑๐ ล้าน เมื่อก้าวถึงจุดหมายปลายทางแล้ว หายลงเลย ทองคำไม่ได้น้ำหนัก ๑๐ ตัน ดอลลาร์ขาดสะบั้นไปแล้ว หลวงตานี้คือขาดไปพร้อมกันเลย ไม่ต้องมองดูหน้าหลวงตาเลยนะ แล้วหลวงตาก็จะไม่มองดูใครเลย จะไปตามบุญตามกรรมของตัวเอง เรียกว่าไม่เป็นท่าแล้ว ที่ได้พึดกับกิเลสก็เป็นพอใจทุกอย่าง แต่พึดกับความจน เพื่อช่วยชาติไทยของเราไม่เป็นท่า หายลงไปเลย จนถึงขนาดคอขาด

เพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลาย อย่าดูหน้าหลวงตาบัว ดูคอหลวงตาบัวเลยนะ ถ้าช่วยพี่น้องทั้งหลายไม่เป็นท่าเป็นทางในคราวนี้แล้ว ให้ขาดไปเลย โยนให้ปลาฉลามกินไปเลย อย่าไปถามถึงโคตรถึงแซ่หลวงตาบัว อย่าถามทั้งหมดเลย ไม่เป็นท่าแล้ว นี่ละยังกำลังมีเครื่องต่อกรกันอยู่ตรงนี้ เอ้า ขอให้พี่น้องทั้งหลายตั้งใจทุกคน ถ้ายังเสียตายคอหลวงตาบัวอยู่แล้ว เอาให้เต็มเหนี่ยวทุกคน

ถ้าคอหลวงตาบัวไม่มีความหมาย ไม่เป็นท่าแล้ว ให้ต่างคนต่างเฉื่อยชาไม่เอาไหน เขาจะทำ เราจะทำ ปล่อยไปตามเรื่องตามราว จืดชืดไปหมดเลย นี่เมืองไทยก็จม ผู้นำพี่น้องทั้งหลายก็จม ไม่มีความหมายเลย ที่ให้ได้ตามความหมาย ก็คืออย่างที่ว่านี้ ทีนี้ทองคำนี้จะเป็นเครื่องประดับชาติพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศ ทองคำ ดอลลาร์

ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน ดอลลาร์อย่างน้อย ๑๐ ล้าน นี่เป็นเครื่องประดับเกียรติยศชื่อเสียงของชาติไทยเรา ที่ได้ออกประกาศ โดยมีศาสนาเป็นผู้นำ ว่าได้ชัยชนะมาแล้วได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน ดอลลาร์เป็นจำนวน ๑๐ ล้าน นี่เป็นที่พอใจของเรา เพราะเราตั้งจุดไว้ตรงนี้ ในการรบ ชัยชนะคราวนี้เราจะเอาจุดนี้ให้ได้ ไม่ได้ เราก็ต้องตายเสียอย่างเดียว ดังที่ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบ จะไม่มีเงื่อนไขเป็นขึ้นต่อกันเลย ถ้าลงไม่ได้ในจุดนี้แล้ว จุดนี้เป็นจุดที่ขาดสะบั้น เพื่อพี่น้องชาติไทยทั้งชาติเรา เอาคอเราตัดเป็นประกันเลยทีเดียว ให้อุตส่าห์พยายาม

เวลาได้แล้ว ชื่อเสียงของประเทศไทย กิตติศัพท์ กิตติคุณของประเทศไทยสมชื่อสมนามว่า ชาติไทยเป็นผู้รักชาติ เป็นนักเสียสละ เป็นผู้มีความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน ได้มาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่หัวหน้าได้ประกาศก้องออกมาให้ทราบ ตั้งแต่วันเริ่มแรกจนกระทั่งบัดนี้ ได้ชัยชนะขึ้นมาอย่างสมใจแล้ว เราจะตบมือเพียบพร้อมกันเลยก็ได้ในวันเช่นนั้น นี้รอวันเวลาของเราที่จะตบมือ อย่าให้ได้ยินเสียงตบมือให้ปลาลงลามนะ ตบมือเอาชัยชนะ อย่าตบมือแพ้ให้ปลาลงลามเอาไปกิน อย่างนี้ดูไม่ได้เลยนะ

เราพูดเรื่องช่วยชาติบ้านเมือง เราเอาถึงขนาดน้ำตาร่วง ทั้งสองอย่างนี้ไม่ลืมในตัวของเรากันเดียว น้ำตาร่วงกับกิเลสเป็น ๒ ครั้ง น้ำตาร่วงกับเมืองไทยของเราจะไม่ทราบว่าจะกี่ครั้งแหละ แต่นี้ก็เริ่มปรากฏขึ้นมาแล้ว นี้ก็ด้วยน้ำใจ น้ำหนักของใจถึงขนาดน้ำตาร่วงมีกำลังมากขนาดไหนถึงเรียกน้ำตาได้ อย่างไม่ต้องไปออกหาที่ไหนออกมาเลยเทียว

